

## กิจกรรมของสถาบันพระปกเกล้าในช่วงการเลือกตั้งปี 2566: “KPI Election Forum : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย”

### หลักการและเหตุผล

สภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบัน ที่ได้รับการเลือกตั้งมาในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 จะหมดวาระตามกฎหมาย ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 ทำให้จะต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่เป็นที่จับตามองของประชาชนชาวไทย สื่อมวลชน และแวดวงวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศว่า เป็นการเลือกตั้งที่มีความน่าสนใจ น่าจับตามอง และน่าศึกษาวิเคราะห์มากอีกครั้งหนึ่ง ในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของประเทศไทย เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งที่อยู่ภายใต้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566

การเปลี่ยนแปลงในระบบการเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีความน่าสนใจ เนื่องจากการเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบจัดสรรปันส่วนผสมที่ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว ที่ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 ไปเป็นระบบ ‘บัตรสองใบ’ คล้ายระบบเลือกตั้ง พ.ศ. 2540 คือ เลือก ส.ส. เขตจำนวน 400 คน ส่วนบัตรเลือกตั้งใบที่สองใช้สำหรับเลือกพรรคการเมืองเพื่อนำมาคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 100 คน โดยใช้วิธีการคำนวณแบบหาร 100 ซึ่งส่งผลให้พรรคการเมืองขนาดเล็กอาจอยู่ไม่รอด เพราะคะแนนเสียงขั้นต่ำมีจำนวนมากขึ้น จากเดิมที่หาร 500 มาอยู่ที่การหาร 100 พรรคการเมืองขนาดเล็กจึงต้องพยายามควมรวมพรรค เนื่องจากคะแนนเสียงขั้นต่ำมีจำนวนมากขึ้นประมาณ 5 เท่า

เพื่อที่จะสอดรับกับระบบการเลือกตั้งแบบนี้ พรรคการเมือง จึงเป็นหนึ่งในตัวแสดงสำคัญในการเลือกตั้งในเวลาที่ผ่านมา หลายพรรคการเมืองได้เร่งจัดโครงสร้างและปฏิรูปโฉมใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางกฎหมาย และบริบททางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวนักการเมืองรุ่นใหม่เข้าสู่ทีมผู้บริหาร หรือการเปิดตัวพรรคการเมืองใหม่ หรือการสลับสับเปลี่ยนเครือข่ายพรรคการเมือง และการร่วมมือระหว่างพรรคการเมืองขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อให้สอดคล้องกับ การเลือกตั้งในระบบใหม่ อิทธิพลของสื่อโซเชียล และอิทธิพลทางการเมืองของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในทางการเมืองไทย การจับตาของประเด็นทั้งหลายที่กล่าวมานั้น จึงควรจะได้รับการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับพื้นที่ เพื่อการทำความเข้าใจพฤติกรรมการเมืองกติกานใหม่ทางการเมือง ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะนำไปสู่การพัฒนาการเมืองการปกครองไทยในระบอบประชาธิปไตยต่อไป

สถาบันพระปกเกล้าจึงได้จัดกิจกรรมในช่วงเลือกตั้ง พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการ “เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น งานวิจัย งานสำรวจ หรือการวิเคราะห์โดยผู้ทรงคุณวุฒิออกสู่สังคม เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจในการเลือกตั้งครั้งนี้ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีหลักวิชาการ และเป็นกลาง นอกจากนี้ยังสามารถสร้างความตระหนักและความตื่นตัวของประชาชนต่อการเลือกตั้ง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ประชาชนสามารถค้นคว้าหาคำตอบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการเมืองไทยหลังการเลือกตั้ง อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม เพื่อการเสริมสร้างประชาธิปไตยและสันติสุขสถาพร

## วัตถุประสงค์

1. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น งานวิจัย งานสำรวจ หรือการวิเคราะห์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ออกสู่สังคม เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจในการเลือกตั้งครั้งนี้ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีหลักวิชาการ และเป็นกลาง
2. สร้างความตระหนักและความตื่นตัวของประชาชนต่อการเลือกตั้ง
3. เพื่อการสนับสนุนการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม

## ช่วงเวลาจัดกิจกรรม KPI Election Forum : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย

1. KPI Election talk (ตั้งแต่ 21 มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2566)
2. สัมมนาแถลงผลการวิจัย (เดือนเมษายน และกรกฎาคม 2566)
3. กิจกรรมร่วมกับเครือข่าย (ตั้งแต่มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2566)

ติดตามรายละเอียดทาง

<https://sites.google.com/kpi.ac.th/kpi-election-2023/home>

